

สพป.ยะลา เขต 3

ชุนโยบายนำเทคโนโลยีบริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สอยางเต็มรูปแบบเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

● นำเสนอเมื่อ 15 ก.พ. 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการณรงค้การจัดการขยะในหน่วยงาน

สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและภาครัฐที่มุ่งเน้นให้มีการจัดการขยะตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม

โดยชุนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณอย่างเต็มรูปแบบภายในสำนักงาน

สถานศึกษา สว่นราชการในพื้นที่อำเภอเบตงและธารโต เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญและสร้างจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด ณ ห้องประชุมรมเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 3

นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

กล่าววาทาตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

และรวมกันกำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ได้วางมาตรการที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกาศเจตนารมณในการลด

และคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษาดังกล่าว

จึงได้ประกาศเจตนารมณ

พร้อมชุนโยบายการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบเป็นมาตรการแรก

ในการรับส่งหนังสือราชการ รวมทั้ง การใช้ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุมต่างๆ

วางระบบการคัดแยกขยะเป็นมาตรการที่ 2 โดยวางถังแยกกันอย่างชัดเจนในแต่ละอาคารและชั้น

เพื่อการเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ว่าลดลงหรือไม่ อย่างไร มาตรการที่ 3

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แกขาราชการ บุคลากรและนักเรียน

ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง มาตรการที่ 4

ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ งดใช้โฟมบรรจุอาหารในการประชุม เน้น 3R

เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

พร้อมกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ยังเผยอีกว่า นอกจากมีการขับเคลื่อนในสำนักงาน

สถานศึกษาแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

มีนโยบายจะนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขยายไปยังสว่นราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเบตง และธารโต

เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานร่วมกัน

และเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่หน่วยงานของรัฐจะใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด